

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 366/BXD-KTXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

V/v hướng dẫn xác định chi phí hoạt động tiêu thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1633/SXD-QLHT ngày 08/11/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn xác định chi phí hoạt động tiêu thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc xây dựng giá dịch vụ thoát nước được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 (thay thế cho Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/04/2015) của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước, trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thoát nước và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định, không thực hiện theo phương pháp xác định dự toán dịch vụ công ích đô thị theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Đối với trường hợp nêu tại văn bản số 1633/SXD-QLHT, sau khi được Bộ Xây dựng cho ý kiến về các định mức kinh tế - kỹ thuật của các công tác duy trì hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đặc thù, các định mức còn thiếu trên địa bàn, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam hoàn thiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh làm căn cứ xác định giá dịch vụ thoát nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2018/TT-BXD). Lưu ý trường hợp hợp đồng dịch vụ thoát nước đã được ký kết và thực hiện trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 13/2018/TT-BXD, thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký.

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng giá dịch vụ thoát nước, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam có thể tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để lập phương án giá dịch vụ thoát nước; hoặc gửi ý kiến phản ánh về những khó khăn, vướng mắc về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD(PA).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

(đã ký)

Bùi Phạm Khánh